
 

เจาะธุรกิจทองเที่ยวสองความพรอมรับเออีซี 

ธุรกิจทองเท่ียวนับเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดประเทศมูลคามหาศาลทุกป หลังเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (เออีซี) จึงนาจับตามองวาธุรกิจทองเท่ียวของไทย จะไดรับผลกระทบมากนอยเพียงใดมีเรื่องใดยังไมพรอม

และมีเรื่องใดตองเรงแก 

ดร.ปติ ศรีแสงนาม รองผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิเคราะหวา

ขณะนี้ภาคธุรกิจทองเท่ียวไทยมีปญหาใหญ 3 เรื่อง คือ 1.ขาดฐานขอมูลระดับมหภาคไทยกําลังจะเดินหนาเขาสู

อาเซียน แตกลับยังไมมีแมกระท่ังฐานขอมูลจํานวนหองพักในโรงแรมท่ัวประเทศวามีก่ีหองและยังไมมีใครคิดจะทํา 

2.ขาดความรวมมือกันในเชิงนโยบายแตละหนวยงาน แตละบริษัท มีแตแผนจะดําเนินงานของตัวเอง แตไมรวมมือ

กับภาคอ่ืน  3.ภาคการศึกษาและภาครัฐไมรูจริงจากการเดินสายไปบรรยายใหหลายหนวยงานท่ัวประเทศฟง 

พบวามีหนวยงานจํานวนนอยมากท่ีพรอมจะใหบรรยายในเรื่องลึกๆเจาหนาท่ีของรัฐบางหนวยงานในตางจังหวัดยัง

บอกอยางม่ันใจวาญ่ีปุนเปนหนึ่งในชาติสมาชิกอาเซียน สะทอนภาพตอเนื่องวาเม่ือภาคการศึกษาและภาครัฐไมรู

จริง เวลาเกิดปญหาก็ไมสามารถชวยเหลือภาคเอกชนได 



นอกจากนี้ จากการสํารวจของศูนยอาเซียนศึกษาเม่ือปลายป 2555 พบวา ความตระหนักรูและความ

เขาใจของคนไทยเก่ียวกับประชาคมอาเซียน แบงออกเปน 3 กลุม 1.กลุมภาคเอกชน คอนขางตื่นเตนและตื่นตัวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) และมีความพรอมมากท่ีสุด แตกลุมเอสเอ็มอีอาจยังไมคอยไดเตรียมตัวมาก

นัก  2.กลุมประชาชน กลุมนี้ตอบวา ทราบเรื่องอาเซียน 46% แตพอถามเชิงลึกวารูจักดีแคไหน เหลือผูท่ีรูจักดี

เพียงแค 2% เทานั้น และ 3.กลุมภาครัฐ กลุมนี้ตื่นตระหนก ดูเหมือนจะมีโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมโดยใส

วัตถุประสงคโครงการตางๆ ใหเก่ียวของกับอาเซียน แตเอาเขาจริงก็ยังมีหนวยงานไมมากนักท่ี"คนขางใน" 

ตระหนักรูเรื่องอาเซียน   ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือภาครัฐจึงตองชวยกันจัดทําฐานขอมูลทองเท่ียวท่ีเปน

ประโยชนตอประเทศนอกจากนี้ตองรวมมือกันออกนโยบายและแคมเปญท่ีจะชวยบูมธุรกิจทองเท่ียวของไทยให

เปนท่ีสนใจในสายตาชาวตางชาติ และทายท่ีสุดตองเพ่ิมพูนความรูใหตัวเองรับความเปลี่ยนแปลงดวย 
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